


Nhận diện cơ hội đầu tư và kinh doanh trong năm 2010

Nhằm mục đích tạo dựng diễn đàn mở để các chuyên gia phân tích, đánh giá và dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2010, đồng thời khơi thông nguồn lực đầu tư thông qua giải toả các điểm nghẽn, trước hết là điểm nghẽn thủ tục hành chính, Báo Đầu tư và Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức hội thảo với chủ đề: Kinh tế Việt Nam năm 2010: Nhận diện cơ hội đầu tư - kinh doanh. Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia kinh tế và hơn 150 doanh nghiệp trong Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

 Bài và ảnh: **TRUNG KIÊN**

Cơ hội đi liền với thách thức

Trong phát biểu khai mạc buổi hội thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia Lê Đình Ân khẳng định, năm 2009 nền kinh tế thế giới và Việt Nam phải đương đầu với hàng loạt khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Chính phủ, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã ngăn chặn được suy giảm kinh tế, giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý (5,32%), bảo đảm được yêu cầu cơ bản về an sinh xã hội, qua đó củng cố vị trí và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bước sang năm 2010, kinh tế thế giới tuy đã bước vào giai đoạn phục hồi, song còn rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh, hầu hết các nền kinh tế đang đẩy nhanh tốc độ cơ cấu lại để chuyển nhanh hơn thời kỳ hậu công nghiệp sang nền kinh tế tri thức, thì thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp trong nước là phải tận dụng tối đa thời cơ để vượt khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển phù hợp với giai đoạn mới.

Đồng tình với quan điểm trên, Phó chủ tịch Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia ông Hà Huy Tuấn cho rằng, kinh tế thế giới năm 2010 sẽ phục hồi, kéo theo tổng cầu nền kinh tế trong nước tăng trở lại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho khu vực doanh nghiệp. Việc tăng cầu sẽ làm cho hầu hết các ngành, đặc biệt những ngành khai thác khoáng sản, xây dựng, ngân hàng, các đơn vị có sản phẩm xuất khẩu có nhiều lợi thế phát triển. Tuy nhiên, do quá trình hồi phục của nền kinh tế vẫn còn yếu ớt và chủ yếu dựa vào những khoản đầu tư khổng lồ do các gói kích cầu đem lại, vì thế lợi nhuận và doanh thu trong năm 2010 của các ngành, mặc dù được dự báo sẽ có cải thiện, nhưng sẽ khó có sự tăng trưởng đột biến. Bên cạnh đó, do giá than, điện và xăng dầu đều được dự báo sẽ tăng trong năm 2010, cùng với việc chính sách tiền tệ đang trong xu hướng thắt chặt trở lại, nên những ngành sử dụng nhiều năng lượng như cơ khí chế tạo, vận tải... và những ngành dựa nhiều vào vốn vay ngân hàng sẽ có những khó khăn nhất định.



Những nút thắt cần tháo gỡ

Tại hội thảo, các nút thắt của nền kinh tế cũng được các chuyên gia tập trung phân tích, tháo gỡ. Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Đình Cung phân tích, nếu 30% của gần 6.000 thủ tục hành chính hiện hành sẽ bị bãi bỏ như cam kết của Chính phủ, thì chi phí về thời gian và tiền bạc của doanh nghiệp trong thực hiện các kế hoạch kinh doanh sẽ giảm thiểu. Điều này sẽ bù lại những chi phí tăng thêm của doanh nghiệp trong năm 2010 khi hàng loạt những thay đổi chính sách về thuế, tiền lương, các gói kích thích kinh tế... Hơn thế nữa, khi thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng và minh bạch, sẽ khuyến khích các nhà đầu tư có những quyết định đầu tư nhanh hơn, lớn hơn và dài hạn hơn trong năm 2010, khi tình hình còn có nhiều diễn biến phức tạp.

Ở khía cạnh khác, GS.TSKH Võ Đại Lực - Viện Kinh tế và chính trị thế giới chia sẻ, các cơ quan nghiên cứu thời gian qua đã có nhiều cố gắng nhưng công tác dự báo còn bất cập và chưa theo sát tình hình. Do đó thời gian tới,

GDP quý I có thể tăng 5,7-5,9%

Căn cứ vào các chỉ số kinh tế - xã hội cơ bản vừa công bố, Tổng cục Thống kê (GSO) cho rằng, tổng sản phẩm trong nước 3 tháng đầu năm có thể tăng cao hơn so với cùng kỳ 2009.

Theo dự báo của GSO, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I/2010 theo giá so sánh của năm 1994 dự kiến tăng 5,6-5,8% so với cùng kỳ 2009. Trong khi đó, giá trị sản xuất công nghiệp sẽ tăng 13,5-13,8%, do các điều kiện kinh tế trong nước và thế giới hiện đã tốt hơn nhiều so với giai đoạn đầu năm 2009.



Với lực đẩy là khả năng sản xuất và sức mua của người tiêu dùng đã được cải thiện, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ theo giá thực tế quý I/2010 dự kiến tăng khoảng 24% so với cùng kỳ 2009. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, với những yếu tố nêu trên, tổng sản phẩm trong nước trong 3 tháng đầu năm có thể tăng khoảng 5,7-5,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng 3,1% của quý I/2009, khi mà nền sản xuất trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. **PV**

Kinh tế Việt Nam năm 2010: Nhận diện cơ hội đầu tư - kinh doanh



cần phải thành lập những bộ phận chuyên theo dõi, nghiên cứu, phân tích và dự báo những biến động kinh tế để đề xuất các giải pháp giúp Chính phủ kịp thời ứng phó. Với những hệ lụy của các giải pháp chống suy giảm kinh tế trong năm 2009 như thâm hụt ngân sách, nguy cơ lạm phát... sẽ hiện diện trong năm 2010, cũng cần chuẩn bị sẵn những phương án để đối phó. Đặc biệt cần nghiên cứu vấn đề tỷ giá VND/USD để có những điều chỉnh phù hợp, bởi mỗi năm lạm phát ở Việt Nam đều cao hơn Mỹ 5-7%, trong khi tỷ giá VND/USD thường chỉ mất 1-2%, gây ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Ngoài ra, việc nghiên cứu hạ giá VND/USD sẽ tăng cường hoạt động xuất khẩu và là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ sản xuất trong nước, hạn chế nhập siêu.

Các chuyên gia tại buổi hội thảo cũng cho rằng, 15 năm qua, hệ thống giao thông của nước ta dường như chuyển động rất chậm, gây ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó có thể thấy việc lôi kéo những tập đoàn lớn, công nghệ cao như Intel, LG, Canon... vào

nước ta là một thành công đối với FDI, nhưng cũng đặt ra vấn đề nghiêm túc cho đất nước là phải thật sự chuyển hướng hệ thống đào tạo đại học và dạy nghề theo hướng chuyên sâu để đáp ứng được nhu cầu về nhân lực lao động. Nếu không sớm được khắc phục những nhược điểm này thì Việt Nam có nguy cơ dậm vào vết xe đổ của một số nước đi trước.

Về chiến lược đối với doanh nghiệp, các chuyên gia nhận định, khi nền kinh tế trong năm 2010 còn những diễn biến phức tạp thì đối sách của doanh nghiệp là chủ động đối đầu với khó khăn, đổi mới, đa dạng hoá chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sử dụng công nghệ sạch và tiết giảm chi phí trên từng đơn vị sản phẩm. Như vậy, lợi nhuận của doanh nghiệp mới tăng trưởng trên nền tảng vững chắc. Quan trọng hơn, bối cảnh năm 2010 sẽ cần những nhà đầu tư, những doanh nghiệp dũng cảm, với các sản phẩm tốt hơn, các chiến lược kinh doanh dài hạn hơn. Nếu thiếu các nhà đầu tư này, có thể cơ hội phục hồi kinh tế năm 2010 và những năm tới sẽ bị bỏ lỡ ■